



เรื่อง พระธาตุหินกิวที่ดอยดินจี่



รายละเอียด

พระธาตุดอยหินกิว ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอที่ไม่ควรพลาด องค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง โดยมีหินก้อนใหญ่บนหน้าผานั้น ซึ่งชาวบ้านต่างพากันขนานนามว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” อีกทั้งหินที่อยู่บนดอยนี้ยังมีสีดำหรือน้ำตาลไหม้ บางคนจึงเรียกพระธาตุดองค์นี้ว่า “พระธาตุดอยดินจี่” ซึ่งหมายถึงดินที่ถูกไฟไหม้ นั่นเอง ภายในเจดีย์มีพระธาตุประดิษฐานอยู่เรียกกันว่า “พญาล่อง” ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง บริเวณวัดพระธาตุฯ ยังมีเรือโบราณที่มีอายุประมาณ 200 ปี โดยชาวบ้านวังตะเคียนได้ช่วยกันกู้ขึ้นมาเก็บรักษาไว้ที่เชิงดอยดินจี่เรือลำนี้ ภายในเรือมีช่องสำหรับสอดไม้กระดานเพื่อทำเป็นที่นั่งจำนวน 4 ช่อง โดยมีระยะห่างไม่เท่ากัน ซึ่งจากรูปและขนาดของเรือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งอาหารหรือสินค้าระหว่างทั้งสองฝั่งแม่น้ำเมย เมื่อมองลงมาจากองค์พระธาตุจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของอำเภอแม่สอด และด้วยศรัทธาในองค์พระธาตุชาวอำเภอแม่สอดและผู้คนฝั่งพม่าจะจัดงานนมัสการพระธาตุดอยหินกิวที่ดอยดินจี่ขึ้นเป็นประจำในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



สิ่งที่น่าสนใจบนพระธาตุดอยหินแก้ว

พระธาตุหินแก้ว (พระธาตุหินพระอินทร์แขวน)

ตั้งอยู่เชิงหน้าผา ห่างจากถ้ำฆ้องถ้ำกลองมาทางด้านซ้ายมือประมาณ 300 เมตร ความสูงอยู่ประมาณ กึ่งกลางของดอยดินจี่ พระธาตุจะประดิษฐานอยู่บนหินแก้วที่มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุนิรขันธ์แขวนที่ประเทศพม่า ซ่าง ๆ องค์พระเจดีย์จะมีรูปปั้นเทพารักษ์หลายองค์ศิลปะแบบพม่าและไทยใหญ่ ไกล ๆ กับพระธาตุจะมีศาลาให้ พุทธศาสนิกชนพักเหนื่อยและสำหรับสวดมนต์



เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่เกือบชั้นบนสุดของยอดดอย ระยะความสูงจากด้านล่างนับเป็นชั้นบันไดได้ 413 ชั้น แต่ถ้าวัดจากถ้ำฆ้องถ้ำกลองก็เดินอีกแค่ 130 ชั้นเท่านั้น ภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของมีค่า เงินรู ปี่ เหรียญตรา และพระพุทธรูปทองคำ 5 องค์ ที่ผู้สร้างนำติดตัวมาจากประเทศพม่า ถัดลงมาคือรอยพระบาท



รอยพระพุทธรูปบาท



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรอยเท้าพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งมาประทับเอาไว้ให้นุชนรุ่นหลังสักการบูชา เพราะคนธรรมดาจะไม่สามารถเหยียบหินแล้วให้เป็นรอยแบบนี้ได้ ในปัจจุบันชาวบ้านได้สร้างตู้กระจกครอบรอยเท้าเอาไว้แล้ว เพื่อป้องกันการชำรุด



พระพุทธรูปปางลีลา

เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางขึ้นดอย ด้านหน้าองค์พระเป็นบันไดนาคราช 2 ตัวทอดยาวต้อนรับผู้ที่จะเดินขึ้นมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้านขวามือขององค์พระเป็นรูปปั้นคนสร้างพระธาตุนี้ขึ้นมาคือนายพะส่วยจาพอ เมืองลับแล ถัดจากรอยเท้าพระอรหันต์และเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาที่จุดสูงสุดของดอย จะเป็นปากทางเข้า



พระพุทธรูปพระพักตร์งามภายในถ้ำช่องถ้ำกลอง

เป็นพระพุทธรูปที่ใบหน้างามที่สุดในโลก สร้างแบบศิลปะพม่า ประดิษฐานอยู่ในถ้ำช่องถ้ำกลอง ชื่อถ้ำมาจากเมื่อโยนหินไปในถ้ำ หินกระทบผนัง จะได้ยินเสียงคล้ายเสียงฆ้องและเสียงกลอง ถัดหลังองค์พระจะเป็นถ้ำพญานาค มีลักษณะใหญ่เรียบเป็นรูเล็กลงจนกระทั่งมุดตามเข้าไปไม่ได้ ลักษณะของถ้ำพญานาคก็คือ มีน้ำซึมไหลออกตลอดปี เพราะขนาดขาดน้ำไม่ได้ หากจะเข้าถ้ำพญานาค ควรมีไฟฉายมาด้วย

เมืองลับแล

บรรยากาศและต้นไม้จะแปลก ๆ ไม่เหมือนป่าทั่วไป ผู้มีสัมผัสที่ 6 จะรู้ได้ การขึ้นมาทำบุญสิ้นสุดเพียงเท่านั้น เพราะถัดจากนี้ไปจะเข้าสู่เขตเมืองลับแล ไปแล้วอาจไม่ได้กลับมา

เรือโบราณ 200 ปี

เรือลำนี้ในอดีตแล่นอยู่ในแม่น้ำเมย รับส่งสินค้าแก่ประชาชนสองฟากฝั่ง ต่อมาในระหว่างสงครามถูกทำให้จมน้ำเพื่อซ่อนไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ประโยชน์ ด้วยความหวังว่าเมื่อผ่านสงครามแล้วจะกู้ขึ้นมาอีก แต่โชคร้ายคน



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เหล่านั้นตายหมด เรือก็เลยจมน้ำมานับร้อยปี แต่เรือทุกลำก็มีแม่ย่านางอยู่ เมื่อถึงเวลาอันสมควร แม่ย่านางก็ไปคลไคลให้คนไปพบและกู้ขึ้นมา ปัจจุบันชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือลำนี้เหมือนเดิมแล้ว แต่ใช้ประโยชน์จากการขุดหาตัวเลขเสี่ยงดวง

ตำนานแห่งพระธาตุ

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยงในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่า ชื่อว่านายพะส่วยจาพอ ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มาก เขาเอาเงินตราเหรียญรูปบริวารทุกหลังข้างมาเพื่อหาที่สำหรับสร้างเจดีย์ถวาย เป็นพุทธรูปบูชา ครั้นมาถึงบริเวณผาหินกิว (หรือดินจี่) ก็มองเห็นหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน และมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระอินทร์เขवनในประเทศพม่า จึงได้ทำการก่อสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำพระสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์เจดีย์พร้อมกับพระพุทธรูปทองคำจำนวน 5 องค์

การเดินทางไปพระธาตุดอยหินกิว

เริ่มต้นที่ตลาดริมเมย อำเภอแม่สอด ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านวัดไทยพัฒนาราม หมู่บ้านท่าอาจ และหมู่บ้านวังตะเคียน จะพบทางแยกขวามือมีป้ายบอกทางไปพระธาตุหินกิว 3 กิโลเมตร ระยะทางจากตลาดริมเมยไปพระธาตุประมาณ 11 กิโลเมตร เมื่อมาถึงด้านหน้าวัด จากนั้นต้องขึ้นบันไดเพื่อไปชมองค์พระธาตุ ซึ่งปัจจุบันบันไดทางขึ้นมี 2 ทาง เส้นทางเดิมขึ้นบริเวณบันไดขนาดจำนวน 413 ขั้น โดยจะผ่านไปยังจุดต่าง ๆ ก่อนได้แก่ รอยพระพุทธบาท เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสุดท้ายคือ เจดีย์พระธาตุหินกิว ส่วนเส้นทางใหม่ขึ้นบันไดประมาณ 200 กว่าขั้น ระยะทางจะสั้นกว่า โดยจะขึ้นไปแล้วเจอเจดีย์พระธาตุหินกิวก่อน จากนั้นจะเป็นรอยพระบาทเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ทางเดินขึ้นพระธาตุจุดใหม่ ระยะทางจะสั้นกว่า



คำสำคัญ : พระธาตุหินกิวที่ดอยดินจี่

ที่มา : <https://www.thai-tour.com/place/tak/maesot/1020>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-08-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=821&code_db=610002&code_type=TK007